

Số: 23/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 1982

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤM CHỈNH CÔNG TÁC IN ẤN, PHÁT HÀNH VÉ XỔ SỐ KIẾN THIẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ

Gần đây, xổ số kiến thiết của thành phố bị một số kẻ xấu lợi dụng thành cờ bạc (đánh đề, đánh số cặp...), một số nhà in không nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định về in ấn và phát hành vé số. Công tác gia công in vé số và phát hành vé số của một số tỉnh, do thiếu sự phối hợp giữa tỉnh với thành phố cũng tạo thêm sơ hở cho bọn xấu lợi dụng.

Ngày 21.5.1982, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành quyết định (số 148/QĐ-BT) về việc thống nhất quản lý phát hành xổ số kiến thiết. Tại địa bàn thành phố, ngoài vé xổ số kiến thiết của thành phố, cũng đang lưu hành vé xổ số kiến thiết của nhiều tỉnh. Trong khi chờ đợi Bộ Tài Chánh hướng dẫn việc thi hành quyết định của Hội đồng Bộ trưởng, trước mắt Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố nêu một số việc cấp bách cần làm như sau :

Sở Tài chánh (Ban Xổ Số Kiến thiết) cần chấm chỉnh ngay việc in ấn và phát hành vé số của thành phố, củng cố mạng lưới đại lý bán vé số của thành phố.

- Đại lý bán vé số của thành phố (cũng như của các tỉnh có phát hành vé số ở thị trường thành phố) phải được Ủy Ban nhân dân phường, xã sở tại cho phép hành nghề, và có giấy phép hành nghề của Ban Xổ số kiến thiết thành phố (nên chọn những cán bộ về hưu thu nhập thấp, bà con lao động nghèo làm đại lý bán vé). Danh sách đại lý phải thông báo cho cơ quan Công an, Ban quản lý thị trường quận, huyện.

- Bàn bán vé số phải có biển số và tên người đại lý, bán đúng giá ghi trên vé số, việc đổi vé số trúng cho người có vé phải đúng quy định của Ban Xổ số Kiến thiết thành phố.

- Nghiêm cấm mọi hình thức mua bán trung gian vé số (đầu nậu), đầu cơ vé số, mua bán vé số trúng, lợi dụng xổ số kiến thiết để tổ chức cờ bạc, đánh đề...

2. Việc trao đổi vé số giữa thành phố với các tỉnh và ngược lại, phải trên cơ sở bàn bạc hợp tác giữa hai địa phương và do các Ban Xổ số Kiến thiết của hai địa phương tập trung phát hành vé số.

Các vé số của các tỉnh đưa gia công in tại thành phố phải tập trung và Ban Xổ số kiến thiết có vé quản lý và phát hành tại tỉnh. Nếu tỉnh có vé muốn phát hành trên thị trường thành phố phải có sự thỏa thuận giữa hai địa phương và phát hành qua Ban Xổ số Kiến thiết thành phố. Giao nộp tiền mặt vào Ngân hàng thành phố.

3. Việc in vé số cho thành phố cũng như cho các tỉnh đến gia công in đều phải được quản lý chặt chẽ, bảo đảm về kỹ thuật in ấn, bảo đảm mọi bí mật theo đòi hỏi trong công tác in ấn vé số...

Chỉ những xí nghiệp in có giấy phép in vé số do Sở Văn hóa thông tin thành phố cấp mới được quyền ký hợp đồng nhận gia công in cho các tỉnh (bao gồm cả xí nghiệp tin thuộc Trung ương cũng như thuộc thành phố quản lý).

Sở Văn hoá thông tin cần thông báo cho xí nghiệp in các quy chế về quản lý việc in ấn vé số, thường xuyên cử cán bộ của ngành cùng cán bộ của Công an đến kiểm tra việc in ấn vé số, phát hành vé số ở từng xí nghiệp in. Việc in ấn vé số cần nghiên cứu phân công cụ thể : phát huy hết công suất của xí nghiệp in thuộc Sở Tài chính (ngoài phần in vé số của thành phố, nhận in gia công thêm cho các tỉnh) ; ngoài xí nghiệp in của Sở Tài chính, Sở Văn hoá thông tin xem xét phân thêm cho một xí nghiệp in khác thuộc Sở để chuyên in vé số cho các tỉnh.

4. Ủy Ban nhân dân các quận, huyện phối hợp với Sở Tài chính (Ban Xổ số kiến thiết) hướng dẫn cho Ủy Ban nhân dân các phường, xã sắp xếp lại mạng lưới đại lý bán vé số, sinh hoạt với những đại lý bán vé số (giáo dục về nhiệm vụ và quyền lợi, kỷ luật...) để họ chấp hành đầy đủ các quy định về việc đại lý bán vé số. Đối với những người bị đình chỉ hành nghề cũng cần được giải thích rõ ràng, hướng dẫn và tạo cho họ có nghề sinh sống chính đáng.

Ủy ban Nhân Dân phường, xã cần đưa ra sinh hoạt trong nhân dân các quy định của thành phố về vé xổ số kiến thiết (Sở Tài chính có tài liệu hướng dẫn); thông qua đó vận động nhân dân hưởng ứng mua vé xổ số kiến thiết, nhắc nhở nhau chống mọi hiện tượng tiêu cực, lên án các hành vi phạm pháp và giúp các cơ quan quản lý của Nhà nước phát hiện các phần tử xấu và những phần tử phản động tay sai bành trướng Bắc Kinh có những hành động cố tình vi phạm các quy định của thành phố về xổ số kiến thiết (bọn đầu nậu, bọn buôn lậu vé số...).

Công an thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý thị trường vé số ở thành phố. Đối với bọn đầu nậu, bọn phản động chuyên mua bán trái phép vé số, cố tình lợi dụng vé xổ số kiến thiết để tổ chức đánh bạc trá hình (đánh đề, đánh số cạp.... phá rối kinh tế, chính trị, phải truy tố đưa ra tòa xét xử nghiêm túc.

Những tổ chức và cá nhân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về vé xổ số kiến thiết, có thành tích trong công tác quản lý thị

trường về vé xổ số kiến thiết... cần được biểu dương và có phần thưởng thích đáng về vật chất và tinh thần.

Sở Tài chính cần thông báo rõ chế độ khen thưởng này cho các ngành, các cấp...

5. Từ nay chỉ được đưa báo chí, trên đài truyền thanh, truyền hình việc quảng cáo cũng như thông báo kết quả về xổ số kiến thiết các loại vé số đúng theo quy định của Bộ Tài chính.

Căn cứ các quy định trên đây, các cơ quan chức năng cần tổ chức triển khai việc thực hiện ngay trong tháng 7/1982.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

Đã ký : LÊ ĐÌNH NHƠN